

รายงานการขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕



เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง ได้ดำเนินโครงการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และกลุ่มสตรี จำนวน ๙๒ คน โดยมีนายพิพัฒน์ วงศ์ทองเจริญ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้ได้กำหนดหัวข้อการอบรมมีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวางนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ

## การประชุมประจำเดือน เมื่อวันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๖



เมื่อวันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง ได้ดำเนิน กิจกรรมประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๓๕ คน เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมครั้งนี้ ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง รับทราบแนวทาง DOs & Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลูกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่